



เลขที่เอกสารในระบบ E...สป.บ./198/255

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑

ที่ สปค.๑๕๘๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท

วิชาการระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ลนค. ผอ.กตน. และ ผอ.กพร.

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ kromchol.rid.go.th/person/main/

(นายมนัส กำเนิดมณี)

ผส.บค.

เรียน ผอ.อ้วน, ผอ.คป, ผอ.คช ๑๒๑๑

เพื่อ โปรดทราบ และแจ้งให้ ข้าราชการในสังกัด ทราบทั่วกัน

(นางสินอุดม อุดมคณานาท)

ผบท ขป.๑๑

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มอบให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักชลประทานที่ ๖ ส่วนวิศวกรรมบริหาร นายสาธิต สิงห์สนั่น	วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๘๗)	๑. การออกแบบและคำนวณโครงการ ชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วน ฝายบ้านคลองไทร ตำบลนาช่างหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ๒. การออกแบบและคำนวณโครงการ ชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วน อาคารบังคับน้ำลำพะยัง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๕๕)	๑. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แดงไทย ๑. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แดงไทย	- ให้คำแนะนำ ตรวจสอบรายการคำนวณ แบบเค้าโครง และการเขียนแบบ รวมทั้ง ตรวจรายละเอียดของการออกแบบ และคำนวณแบบแปลนให้ถูกต้องเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้ และเสนอ แบบแปลนเพื่ออนุมัติ - ให้คำแนะนำ ตรวจสอบรายการคำนวณ แบบเค้าโครง และการเขียนแบบ รวมทั้ง ตรวจรายละเอียดของการออกแบบ และคำนวณแบบแปลนให้ถูกต้องเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้ และเสนอ แบบแปลนเพื่ออนุมัติ	
<p>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- การออกแบบ และคำนวณรายละเอียดปริมาณงานของฝายทดน้ำแบบกำแพงตั้ง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel</p>						

(Handwritten signatures and initials)